

ปช.กราบสักการะพระบรมศพต่อเนื่อง

การเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ (4 ม.ค.) เจ้าหน้าที่เปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูไชยศรี ในเวลา 04.50 น. ก่อนเปลี่ยนเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ ถนนหน้าพระลาน เวลา 08.30 น. เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางประตูไชยศรี ซึ่งตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนทั้งจากต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ มากันเป็นหมู่คณะและครอบครัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายกฯ ขึ้นชมร่วมสวดมนต์ข้ามปี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วธ. ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2560 ให้ที่ประชุม ครม. รับทราบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม และวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ครม. มีมติมอบหมายให้ วธ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชน 19 หน่วยงาน จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยให้จัด 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. จัดสวดมนต์ข้ามปีในทุกศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ 3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิ การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และ 4. จัดกิจกรรมน้อมถ้อยหลัง (เคาต์ดาวน์) การเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกวัด

นายวีระ กล่าวต่อว่า วธ. ได้รายงานผลสรุปกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีให้ ครม. รับทราบ ซึ่งในปี 2560 มีประชาชน เด็ก และเยาวชน ชาวพุทธทั่วโลก และประชาชนชนที่นับถือคริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี 19,745,112 คน จำนวนผู้เข้าร่วมสวดมนต์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8% ส่วนจำนวนวัดและสถานที่จัดกิจกรรมในปี 2560 รวม 24,593 แห่ง แบ่งเป็นวัดใน กทม. 440 แห่ง วัดใน 76 จังหวัด 23,137 แห่ง โบสถ์คริสต์ 856 แห่ง โบสถ์พราหมณ์-ฮินดู 13 แห่ง และโบสถ์ซิกข์ 10 แห่ง และมีสถานที่เอกชนที่ร่วมจัดสวดมนต์ข้ามปีเป็นครั้งแรก 3 แห่ง คือ เอ็มควอเทียร์, เซ็นทรัลเวิลด์ และสยามพารากอน รวมทั้งสนามหลวง รวมพื้นที่จัดงานทั้งสิ้น 24,593 แห่ง โดยจำนวนพื้นที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5% นอกจากนี้ ยังมีวัดไทยในต่างประเทศได้ พร้อมใจกันสวดมนต์ข้ามปี 120 วัดด้วย

“ปีนี้ วธ. ได้ขยายการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีใน 15 จังหวัด อาเซียน ด้วยที่สำคัญเป็นปีแรกที่เชิญชวนวัดพุทธในประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อาทิ วัดอาซากุสะ ประเทศญี่ปุ่น วัดมณีมาลาม ประเทศมาเลเซีย และ วัดพระธาตุหลวงเหนือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ การ

จัดสวดมนต์ในปี 2560 ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจาก ครม. เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ทุกคนร่วมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ เชิญชวนให้คนไทย ชาวพุทธร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รวมทั้งชื่นชมที่เชิญชวนประชาชนชนที่นับถือคริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ด้วย พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กรมการศาสนาทำข้อเสนอแนะและกรอบแนวทางที่ดีไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีต่อไป โดยเฉพาะการขยายการจัดกิจกรรมไปยังทุกวัดในประเทศ วัดไทยในต่างประเทศ วัดพุทธทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นอีก” นายวีระ กล่าว

ยอดสักการะพระบรมศพ 64 วันกว่า 2.7 ล้าน

สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 21.35 น. ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 43,494 คน รวม 64 วัน มี 2,773,348 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นยอดเงิน 6,776,318.25 บาท รวม 64 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 224,382,349.75 บาท

ร.10โปรดเกล้าฯ กรมวิทย์ถวายภัตตาหารเช้า

การพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 83 การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องคกรอิสระรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 29 สำหรับวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ และ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิ

ธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม จากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

นท.ยังคุมเข้มจุดหลักดูแลความปลอดภัย

ด้านบรรยากาศการเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ยังมีพลคนจากทั่วประเทศแต่งกายชุดดำเดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังคงมีการตั้งเต็นท์เพื่ออำนวยความสะดวกรวมทั้งบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชน

ด้านมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ เจ้าหน้าที่ยังคงประจำตามจุดคัดกรองทั้งหมด 8 จุดหลัก เพื่อตรวจบัตรประจำตัวประชาชนและค้นกระเป๋าสัมภาระของผู้ที่จะเข้ามาในท้องสนามหลวงอย่างละเอียดเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

หารือวางแผนบริการช่วงเด็ก

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรพิจิตร รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการ กอ.ร.ส. แถลงผลการประชุม กอ.ร.ส. ว่า ในวันนี้ได้สรุปผลการดูแลประชาชนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ากราบสักการะจำนวนกว่า 73,000 คน เจ้าหน้าที่ต้องทำงานตลอด 24 ชม. ดังนั้นจึงได้มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนนี้ โดยหลังจากนี้จะหารือเรื่องการบริหารจัดการรวมถึงอาหารในช่วงกลางคืน โดยขอฝากประชาชนสัมพันธ์ว่าผู้ที่มาในช่วงกลางคืน ขอให้นำอาหารว่างและน้ำดื่มติดตัวมาด้วย กรณีที่เจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเราจะต้องหารือกันต่อไปอีกทั้งในช่วงกลางคืนจิตอาสาที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาศึกษาต้องเดินทางกลับบ้าน จึงมีแนวทางที่จะนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการมาเป็นกำลังเสริม เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

“ในอนาคตในพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ทางกรมศิลปากรจะนำรั้วมาขึ้นเพื่อเริ่มก่อสร้างพระเมรุมาศ แต่บริเวณแนวรอบประชาชนสามารถเข้าคิวได้ เราคิดว่าเรื่องการบริหารจะสามารถทำได้ไม่เต็มที่ จึงคิดว่ามีการปรับแก้ให้ยาวไปจนถึงหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะต้องหารือกันต่อไป” พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ กล่าว

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการก่อสร้างนันทนาการ “เข็นศิระเพราะพระบริบาล” ยังเหลือรายละเอียดในการตกแต่งภายใน ซึ่งต้องให้ทาง

สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงว่าจะเปิดได้เมื่อไร ส่วนในเรื่องการจัดระเบียบคนเข้าชม ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูภายในอาคารเพื่อประเมินว่าจะจัดเป็นแบบไหน เบื้องต้นจะให้คนเข้าตามคิว โดยจะมี 1. คนที่เข้าไปกราบสักการะก่อนที่จะเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง 2. คนที่อยู่ท้ายคิวระหว่างรอในแถว 3. คนที่ตั้งใจที่จะเข้ามาชมนิทรรศการโดยเฉพาะ

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ กล่าวว่า สำหรับบางวันที่มีประชาชนมากกราบสักการะพระบรมศพเป็นจำนวนมากในช่วงเย็น จนทำให้ใช้เวลาในการรอแถว บางคนต่อคิวยาวไปจนถึงช่วงเวลาตี 3 ของวันถัดไป ทาง กอ.ร.ส.พร้อมที่จะดูแลประชาชน เพราะหลายคนเดินทางมาหลังเวลาเลิกงาน จึงไม่สามารถเลื่อนเวลาการปิดจุดคัดกรองได้ ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดก่อนเวลา และเปิดเกินเวลา 21.00 น. อย่างแน่นอน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะเหนื่อยล้าเป็นบางครั้ง แต่ก็ไม่มีใครบ่น เพราะทุกคนตั้งใจมาทำงานเพื่อทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

นอกจากนั้น นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำตัวแทนประชาชนจาก จ.ศรีสะเกษ เข้ามอบวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร อาทิ หอมแดง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริกสด และมะนาว ให้แก่ศูนย์อำนวยการจิตอาสา Volunteer for Dad เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ประกอบอาหารในสนามหลวงนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน